

Số: 01 /KH-THCS

Phước Vĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona (nCoV)

Thực hiện Công văn số 864-CV/HU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Huyện ủy Phú Giáo về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Công văn số 21/PGDDĐT-NGLL ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Giáo về việc triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng chính phủ;

Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) để tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Xác định công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách đối với các tổ chức trong nhà trường. Quản lý, giám sát được các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao; phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tại nhà trường

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào nhà trường

Khoanh vùng dịch và các đối tượng nghi ngờ bị nhiễm bệnh, phối hợp với cơ sở y tế xử lý kịp thời triệt ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng và các trường trên địa bàn thị trấn.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, trong nhà trường

Phối hợp với cơ sở y tế đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng và các trường khác.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tại nhà trường

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện



Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại nhà trường. Tổ chức kiểm tra đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch. Báo cáo kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện chỉ đạo điều hành của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổng hợp báo cáo về hình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổng hợp tình hình Cán bộ, giáo viên và học sinh về quê ăn tết, tham quan du lịch ngoài tỉnh và báo cáo về Phòng GDĐT và chính quyền địa phương để theo dõi.

Chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tham quan, hoạt động trải nghiệm; hạn chế tối đa các hoạt động tập thể; hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với mọi người.

Hàng ngày, thực hiện việc theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe học sinh qua phụ huynh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch, tổng hợp báo cáo theo buổi học về hình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên; sau khi đi học lại tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học tuyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo qui định.

Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường học, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện vệ sinh, tẩy trùng 100% trường lớp học và các thiết bị dạy học.

1.2. Công tác truyền thông

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; giáo dục để mỗi học sinh hãy là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

Thường xuyên, kịp thời cung cấp các thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nguy cơ xâm nhập vào thị trấn Phước Vĩnh. Phát hành các thông điệp truyền thông, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân không hoang mang lo lắng và

bệnh, đề cán bộ, giáo viên, nhân viên và người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp tốt các biện pháp phòng bệnh.

Thực hiện nghiêm quy định phát ngôn; theo dõi, xử lý kịp thời các hành vi phát tán thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào nhà trường

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện

Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh; phối hợp giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại nhà trường.

Theo dõi sát diễn biến, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người các cấp để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Trong trường hợp khi phát hiện CB, GV, NV, HS mà cơ sở y tế kết luận bị viêm đường hô hấp cấp do nCoV phải báo cáo UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến phương án tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

2.2. Công tác truyền thông

Cập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho các cơ quan báo chí, cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.

Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên website của nhà trường. Duy trì hoạt động đường dây nóng của trường (SĐT 0918829785 Thầy Dương hoặc 0982114105 Thầy Giới).

Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.

Phối hợp xử lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng và nhà trường.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện

Trong trường hợp khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh mà cơ sở y tế kết luận bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra lây lan trong nhà trường phải báo cáo UBND thị trấn, UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) xin ý kiến phương án cho học sinh nghỉ học.

Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với UBND thị trấn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy động

nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị cơ sở.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Công tác truyền thông

Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên website của trường. Phối hợp tăng cường thời lượng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì hoạt động đường dây nóng của trường.

Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng thị trấn hội.

Thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống cho báo chí.

Không tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức, chỉ đạo

Đơn vị phân công các đồng chí quản lý, giáo viên chủ nhiệm, chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Tổng phụ trách Đội để chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh tại nhà trường.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân.

Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát trường hợp bệnh tại cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...).

2. Nguồn lực tài chính

hực hiện phương châm 4 tại chỗ, trước mắt sử dụng kinh phí nhóm II cho công tác phòng, chống dịch để thực hiện.

3. Truyền thông giáo dục sức khỏe

Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, các trang tin điện tử.

Chỉ đạo các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch, phổ biến các biện pháp phòng, chống thông thường, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi đến các vùng có ổ dịch... để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân có kiến thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, không hoang mang hoặc chủ quan.

Tuyên truyền trực tiếp (tờ rơi, phát thanh) cho các đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do nCoV.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, tổ chức triển khai công tác vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh. Làm tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch.

Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, tuyệt đối không được đưa tin giả, sai sự thật lên các trang mạng thị trấn hội; trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên thực tế./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;
- Website trường;
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.



Vũ Thanh Dương

